



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

เรื่อง	สื่อ
1. เตรียมแผนรับมือผลผลิตล้นประรด กระจุกตัว ช่วงไตรมาส 4 สั่งการ ผวจ. ...	ข่าวสด
2. แรงงานทิ้งเมืองกลับบ้านนอก	ประชาชาติธุรกิจ
3. เตรียมแผนรับมือผลผลิตล้นประรด กระจุกตัว ช่วงไตรมาส 4 สั่งการ...	มติชน
4. Fruit Boardเคาะแผนบริหารจัดการผลไม้เบ็ดเสร็จเตรียมรับผลผลิตเหนือ-ใต้...	แนวหน้า
5. กรมประมงออกประกาศคุมเข้มห้ามเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างถิ่น13ชนิด	ไทยรัฐ
6. "พาณิชย์" ชูกลยุทธ์ "ตลาดนำการผลิต" ดันส่งออกข้าวครึ่งปีหลัง-ชิงตลาดคืน...	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
7. คอลัมน์: ข้าวสั้น: นครสวรรค์หนุนปลูกสมุนไพรร	ประชาชาติธุรกิจ
8. หนุนต่อยอด"สวนอินทผลัมGA1เงินล้าน" ผู้ว่าฯหวังปั้นชุมชนท่องเที่ยว...	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
9. จีรัฐเร่งหนุนปลูก-ผลิตฟ้าทะลายโจร	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
10. พ่อเมืองสุราษฎร์'เตรียมแผนระบายผลไม้	เดลินิวส์
11. ภาพข่าว: ช่วยเกษตรกร	สยามรัฐ
12. ทุเรียนใต้ร่วงเหลือโลละ100 ลังเงินฉวยจังหวะกดราคาซื้อ	ประชาชาติธุรกิจ

เตรียมแผนรับมือผลผลิตสับปะรด กระจุกตัว ช่วงไตรมาส 4

ส่งการ ผวจ. และเซลล์แมนจังหวัด บริหารจัดการ Demand และ Supply อย่างเคร่งครัด

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธาน ว่า ปี 2564 คาดว่าจะมีผลผลิตสับปะรดประมาณ 1.8 ล้านตัน โดยแบ่งเป็นผลผลิตในช่วงครึ่งปีแรก (มกราคม - มิถุนายน 2564) มีประมาณ 0.987 ล้านตัน ซึ่งจะออกมากช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 ประมาณ 0.550 ล้านตัน และผลผลิตในช่วงครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564) ประมาณ 0.813 ล้านตัน ซึ่งจะออกสุดตลาดมากช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ประมาณ 0.557 ล้านตัน



ผลผลิตที่กระจุกตัวในช่วงเวลาดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อราคาสับปะรดที่เกษตรกรขายได้ เห็นควรต้องมีแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดในจังหวัดแหล่งผลิตสำคัญ ที่ประชุมจึงได้เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 โดยใช้กลไกคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร อันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) และคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ในแหล่งผลิตสับปะรด เร่งแก้ปัญหาผลผลิตโดยกำหนดเป็นมาตรการเชิงรุก ดำเนินการตามแนวทาง/มาตรการ ให้เห็นผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

ด้านนางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการ สศก.

กล่าวว่า มาตรการที่จะดำเนินการนั้น ประกอบด้วย การเชื่อมโยงตลาดล่วงหน้า โดยจับคู่ธุรกิจ ให้สถาบันเกษตรกร ทำสัญญาข้อตกลงกับโรงงานแปรรูป การกระจายผลผลิต ภายในจังหวัดและออกนอกแหล่งผลิต โดยเชื่อมโยงตลาดผ่านเครือข่าย



ภาครัฐ เอกชน ช่องทาง Online และ Offline รวมทั้งจัดหาจุดจำหน่ายสับปะรด การส่งเสริมการบริโภค โดยจัดงานประจำจังหวัด งานแสดงสินค้า ตลาดประชารัฐ ร้านธงฟ้า อดท. ส่งเสริมการบริโภคสับปะรดในหน่วยงานราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน เรือนจำ นิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งประชาสัมพันธ์กระตุ้นการบริโภค การส่งเสริมการแปรรูป โดยขอความร่วมมือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร และภาคเอกชน รับซื้อผลผลิตเพื่อนำมาแปรรูป และส่งเสริมการปรับเปลี่ยนแผนการผลิตให้ผลผลิตสับปะรดเพื่อบริโภคสดเพิ่มขึ้น โดยส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดแหล่งผลิตและจังหวัดที่อยู่ห่างไกลโรงงานแปรรูปปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเพื่อให้ผลผลิตสับปะรดบริโภคสดเพิ่มขึ้น เป็นต้น



นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านสับปะรด พ.ศ. 2564 - 2565 ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1) การเพิ่มประสิทธิภาพและบริหารจัดการผลิต 2) การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมแปรรูป และ 3) การเพิ่มศักยภาพการตลาด และการส่งออก โดยนำหลักการเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG) มาเป็นแนวทางในการดำเนินการเพิ่มมูลค่าผลผลิตสับปะรดและสิ่งเหลือใช้รวมทั้งมอบหมายคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาสับปะรดกำกับดูแลการดำเนินงาน และให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการตามแผนให้เป็นรูปธรรมและสามารถชี้วัดได้ชัดเจน เกิดผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสับปะรดทั้งระบบต่อไป

แรงงานทิ้งเมืองกลับบ้านนอก แห่ทำเกษตร-จีรัฐต่ออายุประกันรายได้

พิษโควิดถล่มแรงงานอุตสาหกรรม-บริการตกงาน แห่กลับบ้าน สภาเกษตรกร ชี้พบสัญญาณยอดขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพิ่ม จีรัฐเตรียมแผนประกันรายได้ขั้น 3 รับมีอนาคตปลูกพืชล้มลุกไร่ ข้าวโพด-ข้าว-มันสำปะหลังทะลัก แคม “ต้นทุนฟุ้ง” พื้นที่เท่าเดิม-ฝนทิ้งช่วง

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้เริ่มเห็นมีแรงงานจากกรุงเทพฯ และบริเวณที่เคยทำงานภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ แต่ประสบปัญหาจากธุรกิจปิดกิจการ จึงต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาในภาคเหนือและภาคตะวันออก เฉียงเหนือหลายจังหวัด แรงงานกลุ่มนี้ก็จะกลับไปช่วยครอบครัวทำเกษตรในพื้นที่เดิม นั่นหมายความว่า ต้นทุนการปลูกพืชต่อไร่จะสูงขึ้น เพราะมีแรงงานลงไปทำมาหากินที่เดิมมากขึ้น แต่พื้นที่เกษตรยังเท่าเดิม

“ถามว่าจะกระทบจนผลผลิตเพิ่มล้มตลาดหรือไม่ ผมว่าไม่ล้มตลาด แต่ต้นทุนไม่ลดลงแน่นอน เพราะทุกคนลงไปกินไปใช้กับที่บ้าน มีพื้นที่ 10 ไร่เท่าเดิม ปลูกได้เท่าเดิม แต่คนกินเยอะขึ้นและที่สำคัญ ปีนี้ยังมีปัจจัยสำคัญจากปริมาณน้ำฝนว่ามาเร็วหรือมาช้า ทิ้งช่วงหรือไม่ ซึ่งตอนนี้เริ่มมีปัญหาในบางจังหวัด เช่น นครราชสีมา ชัยภูมิ ที่ฝนทิ้งช่วง น้ำในเขื่อนลดลงแย่งน้ำกัน”

“ตอนนี้ชาวบ้านบางพื้นที่ โดยเฉพาะนอกเขตชลประทานส่วนใหญ่เป็นภาคเหนือ ภาคอีสาน ต้องรอฝนมาเดือนสิงหาคมจึงจะปลูกข้าวได้ ส่วนนาปรังทางกรมชลประทานประกาศห้ามไม่ให้ปลูกอยู่แล้ว เพราะน้ำในเขื่อนน้อย หลังจากเริ่มปลูก ส.ค.ต้องมาประเมินว่าอีก 3-4 เดือน ผลผลิตจะมากแค่ไหน ทาง

กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรฯ ต้องเตรียมมาตรการรับมือ หากฝนดีมีแนวโน้มผลผลิตดี ต้องหาตลาดรอ ซึ่งตอนนี้ยังไม่เห็นหน่วยงานใดเรียกหาหรือ”

ชาวไร่มันสำปะหลังทะลัก

นายเต็มศักดิ์ บุญชื่น ประธานคณะกรรมการด้านพืชไร่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า จากสถานการณ์ของโควิด-19 ส่งผลให้แรงงานในเมืองใหญ่ที่ประสบปัญหาไหลกลับภูมิลำเนามากขึ้น ทำให้พบว่าปัจจุบัน

มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เชื่อว่าอนาคตจะมีปัญหาในเรื่องของผลผลิตล้มตลาด ซึ่งสินค้าเกษตรที่นำห้วงคือ ข้าว และข้าวโพด อย่างไรก็ตาม ยังต้องรอดูสถานการณ์ต่อไป เพราะช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยวพืชไร่บางชนิด ต้องรอการประเมินอีกครั้ง ช่วงเดือนตุลาคม 2564

“ผลผลิตมันสำปะหลัง 30-31 ล้าน

ตัน ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการต่อปีอยู่ที่ 40 ล้านตัน ขณะที่โครงการประกันรายได้มันสำปะหลังปัจจุบันอยู่งวดที่ 8 รัฐบาลก็จ่ายน้อยลง เพราะราคามันสำปะหลังในตอนนี้นำตัวสูงขึ้น เป็น 2.40-2.50 บาทต่อกิโลกรัม แต่ปัญหาคือราคาของไทยยังไม่สอดคล้องกับราคาในตลาดโลก เนื่องจากผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากต้นทุนการขนส่ง การขาดตู้คอนเทนเนอร์ทำให้การส่งออกไม่ได้เป็นที่ต้องการ ส่งผลให้การรับซื้อมันจากเกษตรกรไม่สูงมากนัก คาดหวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขในปัญหาดังกล่าว เพื่อให้การรับซื้อสอดคล้องกับราคาในตลาดโลก เพราะความต้องการเอทานอลของจีนยังมีจำนวนมากราคาควรจะสูงกว่านี้ นอกจากนี้ยังมีปัญหาโรคใบด่างที่ต้องการให้ภาครัฐเร่งแก้ไข”

เตรียมประกันรายได้ขั้น 3

ด้านรายงานจากกรมการค้าภายใน



คืนสู่ภาคเกษตร - โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต ภาคบริการซึ่งมีการจ้างแรงงาน 18-19 ล้านคน เลิกจ้างแรงงาน ส่วนหนึ่งไหลกลับสู่ภาคเกษตร

ระบุว่า โครงการประกันรายได้พืช 5 ชนิด ข้าวและยางพาราดำเนินการโครงการ ในซีซั่น 2 จบไปเป็นที่เรียบร้อย โดยประกันรายได้ข้าวจบโครงการไปเมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ส่วนโครงการประกันรายได้ยางพารา ดำเนินการเสร็จสิ้นไปตั้งแต่เดือน มีนาคมที่ผ่านมา

“ตอนนี้โครงการประกันรายได้ที่ ยังคงดำเนินการมีพืช 3 ชนิด ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ซึ่งจะจบโครงการใน เดือนกันยายน 2564 ประกันรายได้ข้าวโพด จะจบโครงการในเดือนตุลาคม 2564 และประกันรายได้มันสำปะหลังจะจบโครงการในเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ ส่วนจะเดินหน้าโครงการประกันรายได้ ซีซั่น 3 หรือไม่ ขณะนี้อยู่ระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชุมหารือ เพื่อหาข้อสรุป ก่อนที่จะเสนอไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาต่อไป โดยจะเดินหน้าหารือประกัน รายได้ข้าวก่อนเป็นชนิดแรก เนื่องจาก ตอนนี้เข้าสู่ฤดูกาลผลิตแล้ว”

อย่างไรก็ดี กรมการค้าภายในยังมี มาตรการดูแลราคาสินค้าเกษตรอย่าง ใกล้ชิด โดยได้มอบหมายให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องติดตามดูแลเครื่องชั่ง การ ปิดป้ายแสดงราคาซื้อขาย รวมไปถึงการ ติดตามเรื่องของการขนย้ายสินค้าเกษตร เพื่อป้องกันการลักลอบและส่งผลกระทบต่อ สินค้าเกษตรภายในประเทศ หาก เกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถ แจ้งมาที่สายด่วน 1569 ได้

สำหรับราคาตลาดปาล์มน้ำมันอยู่ที่ กก.ละ 5.80-6.80 บาท ข้าวโพดราคา

กก.ละ 8.80 บาท และมันสำปะหลัง กก.ละ 2.30-2.50 บาท

สศก.สำรวจยอดเกษตรกรคืนถิ่น

ด้านนายฉันทานนท์ วรรณเขจร

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

และฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ขณะนี้ สศก.อยู่ระหว่างจัดทำแบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูล กรณีแรงงานย้ายถิ่นฐาน กลับไปทำการเกษตรมากขึ้นเพียงใด เบื้องต้นเท่าที่ทราบยังไม่มีตัวเลขชี้ชัดว่า จะมีการปลูกพืชใดพืชหนึ่งเพิ่มขึ้นอย่าง มีนัย แม้จะมีเปลี่ยนโครงสร้างปลูกพืช อื่น ๆ บ้าง แต่ถือว่าน้อย เพราะแต่ละคน ที่กลับบ้านจะไปช่วยครอบครัวที่ทำเกษตร อยู่แล้ว ชัดเจนที่สุด คือ กลับไปช่วย ปรับเปลี่ยนวิธีการจำหน่ายสินค้าเกษตร ผ่านช่องทางออนไลน์ แพลตฟอร์ม ต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก เช่น ไปช่วยทำสวน ทูเรียน พืช ผัก จากการส่งขายแบบเดิม ก็ปรับเป็นขายออนไลน์

“สศก.มองว่าปัจจัยหลักแรงงานคืน ถิ่นคือกลับไปช่วยทำเกษตรเดิม แต่ ปัจจัยหลักที่จะมีส่วนสำคัญคือ ผลผลิต ส่วนใหญ่จะมาจากเรื่องน้ำ สภาพอากาศ มากกว่า อีกทั้งปีนี้ภาคเกษตรยังคงค่อนข้าง ไปได้ดี เนื่องจากประชาชนมีความ ต้องการบริโภคอาหาร ทั้งสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป แต่จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังไม่คลี่คลายช่วงกลางปี ส่งผลให้ แนวโน้มจีดีพีภาคเกษตรปี 2564 คาดว่า จะขยายตัวช่วง 1.7-2.7% เมื่อเทียบกับ ปี 2563 อาจต้องปรับลงเล็กน้อย โดย จะประเมินอีกครั้งหลังช่วงไตรมาส 2 ที่ผลผลิตบางส่วนออกสู่ตลาด”

เตรียมแผนรับมือผลผลิตสับปะรด กระจุกตัว ช่วงไตรมาส 4

สั่งการ ผวจ. และเซลส์แมนจังหวัด บริหารจัดการ Demand และ Supply อย่างเคร่งครัด



นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยภายหลัง

การประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาลับปะรดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธาน ว่า ปี 2564 คาดว่าจะมีผลผลิตสับปะรดประมาณ 1.8 ล้านตัน โดยแบ่งเป็นผลผลิตในช่วงครึ่งปีแรก (มกราคม - มิถุนายน 2564) มีประมาณ 0.987 ล้านตัน ซึ่งจะออกมากช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 ประมาณ 0.550 ล้านตัน และผลผลิตในช่วงครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564) ประมาณ 0.813 ล้านตัน ซึ่งจะออกสู่ตลาดมากช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ประมาณ 0.557 ล้านตัน

ผลผลิตที่กระจุกตัวในช่วงเวลาดังกล่าว อาจส่งผลต่อราคาลับปะรดที่เกษตรกรขายได้ เห็นควรมีแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดในจังหวัดแหล่งผลิตสำคัญ ที่ประชุมจึงได้เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 โดยใช้กลไกคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร อันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) และคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลส์แมนจังหวัด) ในแหล่งผลิตสับปะรด เร่งแก้ปัญหาผลผลิตโดยกำหนดเป็นมาตรการเชิงรุก ดำเนินการตามแนวทาง/มาตรการ ให้เห็นผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน



ด้านนางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการ สศก.

กล่าวว่า มาตรการที่จะดำเนินการนั้น ประกอบด้วย การเชื่อมโยงตลาดล่วงหน้า โดยจับคู่ธุรกิจ ให้สถาบันเกษตรกร ทำสัญญาข้อตกลงกับโรงงานแปรรูปการกระจายผลผลิต ภายในจังหวัดและออกนอกแหล่งผลิต โดยเชื่อมโยงตลาดผ่านเครือข่าย



ภาครัฐ เอกชน ช่องทาง Online และ Offline รวมทั้งจัดหาจุดจำหน่ายลึบปะรด การส่งเสริมการบริโภค โดยจัดงานประจำจังหวัด งานแสดงสินค้า ตลาดประชารัฐ ร้านธงฟ้า ออก. ส่งเสริมการบริโภคลึบปะรดในหน่วยงานราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน เรือนจำ นิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งประชาสัมพันธ์กระตุ้นการบริโภค การส่งเสริมการแปรรูป โดยขอความร่วมมือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร และภาคเอกชน รับซื้อผลผลิตเพื่อนำมาแปรรูป และส่งเสริมการปรับเปลี่ยนแผนการผลิตให้ผลผลิตลึบปะรดเพื่อบริโภคสดเพิ่มขึ้น โดยส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดแหล่งผลิตและจังหวัดที่อยู่ห่างไกลโรงงานแปรรูปปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเพื่อให้ผลผลิตลึบปะรดบริโภคสดเพิ่มขึ้น เป็นต้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านลึบปะรด พ.ศ. 2564 - 2565 ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1) การเพิ่มประสิทธิภาพและบริหารจัดการผลผลิต 2) การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมแปรรูป และ 3) การเพิ่มศักยภาพการตลาด และการส่งออก โดยนำหลักการเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG) มาเป็นแนวทางในการดำเนินการเพิ่มมูลค่าผลลึบปะรดและสิ่งเหลือใช้รวมทั้งมอบหมายคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาลึบปะรดกับดูแลการดำเนินงาน และให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการตามแผนให้เป็นรูปธรรมและสามารถชี้วัดได้ชัดเจน เกิดผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมลึบปะรดทั้งระบบต่อไป

Fruit Boardเคาะแผนบริหารจัดการผลไม้เบ็ดเสร็จเตรียมรับผลผลิตเหนือ-ได้ทยอยออกสู่ตลาด

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง กรรมาธิการเกษตร กล่าวว่า ผลการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564 ประจำฤดูกาลผลิตที่ 1/2564 (มีนาคม - มิถุนายน) ภาคเหนือ ฤดูกาลผลิตสิ้นปี 2564 มีปริมาณผลผลิตทั้งหมด 30,716 ตัน ขณะนี้เก็บเกี่ยวผลผลิตหมดแล้ว ผลการบริหารจัดการล้นจี่ของทั้ง 4 จังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตสำคัญในภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และน่าน ผลผลิตมุ่งเน้นกระจายออกสู่ตลาด ซึ่งมีปริมาณผลผลิตทั้งหมดคงเหลือ 27,952 ตัน น้อยกว่าข้อมูลประมาณการผลผลิต 2,764 ตัน เนื่องจากประสบภาวะพายุฤดูร้อนช่วงเดือนพฤษภาคม ในภาพรวมส่วนใหญ่มีการบริโภคในประเทศ 23,620 ตัน หรือร้อยละ 84.51 แปรรูป 2,131 ตัน หรือร้อยละ 7.62 และ ส่งออก 2,201 ตันหรือร้อยละ 7.87

ส่วนผลการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564 ภาคตะวันออก (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) ปี 2564 ของ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดระยอง จันทบุรี และจังหวัดตราด ปริมาณรวมทั้งสิ้น 900,126 ตัน ในฤดูกาลผลิตตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วรวมทั้งหมด 830,870 ตัน คิดเป็นร้อยละ 92.31 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564) ซึ่งในขณะนี้ยังไม่สิ้นสุดฤดูกาลผลิตและคาดว่าจะมีการประชุมสรุปผลในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2564 โดยทุเรียนมีปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแล้วทั้งหมด 587,215 ตัน คิดเป็นร้อยละ 98.55 ปริมาณผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดมากที่สุด ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2564

จำนวน 68,796 ตัน คิดเป็นร้อยละ 12.13 ของปริมาณทั้งหมด มังคุด มีปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแล้วทั้งหมด 80,665 ตัน คิดเป็นร้อยละ 75.53 ปริมาณผลผลิตมังคุดออกสู่ตลาดมากที่สุด ระหว่างวันที่ 14 - 20 มิถุนายน 2564 จำนวน 11,163 ตัน คิดเป็นร้อยละ 13.84 ของปริมาณทั้งหมด เงาะ มีปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแล้วทั้งหมด 174,499 ตัน คิดเป็นร้อยละ 88.26 ปริมาณผลผลิตเงาะออกสู่ตลาดมากที่สุด ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2564

จำนวน 23,504 ตัน คิดเป็นร้อยละ 13.47 ของปริมาณทั้งหมด ลองกอง มีปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแล้วทั้งหมด 8,491 ตัน คิดเป็นร้อยละ 42.29 ซึ่งในขณะนี้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ยังไม่ถึงร้อยละ 50

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวต่อว่า ขณะนี้เป็นช่วงที่ลำไยทางภาคเหนือและผลไม้ทางภาคใต้ (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) กำลังทยอยให้ผลผลิตออกสู่ตลาดที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ที่มีนายราฟาเอล แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ได้อนุมัติแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือ (ลำไย) ปี 2564



เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง

จำนวน 683,435 ตัน ของ 8 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย น่าน พะเยา ลำปาง แพร่ และจังหวัด

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 12 กรกฎาคม 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14684

หน้า: 8(บนขวา)

Col.Inch: 43.96

Ad Value: 39,564

PRValue (x3): 118,692

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: Fruit Boardเคาะแผนบริหารจัดการผลไม้เบ็ดเสร็จเตรียมรับผลผลิตเหนือ-ใต้ทยอยออกสู่...

ตาก ซึ่งผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน และแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) ปี 2564 รวม 824,728 ตัน ของ 14 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต พังงา กระบี่ พัทลุง ตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส โดยแผนบริหารจัดการในฤดู ให้มีการกระจายภายในประเทศ ด้วยวิธีการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตผ่านผู้ประกอบการ (ทั้งภายในประเทศ) วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร Modern Trade ไปรษณีย์/ตลาดออนไลน์ ตลาดค้าผลไม้ภายในจังหวัด การจำหน่ายตรง ผู้บริโภค การบริโภคภายในครัวเรือน การจัดงานประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ เช่น รถต์ ตลาดริมทาง ฯลฯ รวมถึงให้มีการแปรรูปและส่งออก

ทั้งนี้ แผนบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือ (ลำไย) และแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) ปี 2564 นั้นจะมีความสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564 - 2566 ตามมติคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 1/2564 ในเชิงคุณภาพสอดคล้องตามยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2558 - 2564 และในเชิงปริมาณเน้นการจัดสมดุลอุปสงค์และอุปทาน ครอบคลุมระยะก่อนเก็บเกี่ยว ระยะเก็บเกี่ยว และระยะหลังเก็บเกี่ยว ในทิศทางเดียวกัน

ปัจจุบันการแพร่พันธุ์ของสัตว์น้ำต่างถิ่นหรือเอเลียนสปีชีส์ยังคงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากเมื่อ 3 ปีก่อน มีปลาหมอสีคางดำที่หลุดรอดเข้าบ่อเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรสร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำพื้นถิ่นเป็นอย่างมาก

ล่าสุดกรมประมงได้อาศัยความตามมาตรา 65 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2560 ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเลี้ยงในราชอาณาจักร พ.ศ.2564 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 และจะมีผลบังคับใช้ 16 ส.ค.นี้ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ำพื้นถิ่นหายาก หรือป้องกันอันตรายมิให้เกิดแก่สัตว์น้ำและระบบนิเวศ

ประกาศกระทรวงห้ามเลี้ยงสัตว์น้ำต่างถิ่น 13 ชนิด ได้แก่

1.ปลาหมอสีคางดำ ชื่อสามัญ Blackchin tilapia ชื่อวิทยาศาสตร์ Sarother-



ปลากระพงปากกว้าง



ปลาโกไลแอทไทเกอร์ฟิช

moides

8.ปลาโกไลแอทไทเกอร์ฟิช ชื่อสามัญ oliath tigerfish, Giant tigerfish ชื่อวิทยาศาสตร์ Hydrocynus goliath

9.ปลาเก๋าหยก ชื่อสามัญ Jade perch ชื่อวิทยาศาสตร์ Scortum-barcoo

10.ปลาที่มีการตัดแปลงหรือตัดแต่ง



หอยมุกน้ำจืด



กรมประมงออกประกาศคุมเข้มห้ามเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างถิ่น 13 ชนิด



หมึกสายวงน้ำเงิน

พันธุ์กรรม GMO LMO

11.ปูขนจีน ชื่อสามัญ Chinese mitten

ปูขนจีน



crab

ชื่อวิทยาศาสตร์ Eriocheirsinensis

12.หอยมุกน้ำจืด ชื่อสามัญ

donmelanotheron

2.ปลาหมอมายัน ชื่อสามัญ Mayan cichlid ชื่อวิทยาศาสตร์ Mayaherosurophthalmus

3.ปลาหมอบัตเตอร์ ชื่อสามัญ Zebra cichlid ชื่อวิทยาศาสตร์ Heterotilapia buttikoferi

4.ปลาทุกชนิดในสกุล Cichla และปลาลูกผสม ชื่อสามัญ Peacock cichlid, Butterfly peacock bass ชื่อวิทยาศาสตร์ Cichlaspp.

5.ปลาเทราต์สายรุ้ง ชื่อสามัญ Rainbow trout ชื่อวิทยาศาสตร์

Oncorhynchusmykiss

6.ปลาเทราต์สีน้ำตาล ชื่อสามัญ Sea trout ชื่อวิทยาศาสตร์ Salmo trutta

7.ปลากระพงปากกว้าง ชื่อสามัญ Largemouth black bass ชื่อวิทยาศาสตร์ Micropterus sal-

ปลาหมอบัตเตอร์



Triangle shell mussel ชื่อวิทยาศาสตร์

Hyriopsis cumingii

13.หมึกสายวงน้ำเงินทุกชนิดในสกุล Hapalochlaena ชื่อสามัญ Blue-ringed octopus ชื่อวิทยาศาสตร์ Hapalochlaena spp.

สำหรับแนวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงฉบับนี้ เกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเหล่านี้ ต้องดำเนินการขอใบอนุญาตตามประกาศกรมประมงภายใน 30 วัน หลังมีผลบังคับใช้ และเมื่อไม่ต้องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างถิ่นดังกล่าวแล้ว ให้รีบนำสัตว์น้ำส่งมอบให้สำนักงานประมงจังหวัด หรือหน่วยงานกรมประมงอื่นๆ ในพื้นที่โดยด่วน

ประชาชนทำการประมงแล้วได้สัตว์น้ำทั้ง 13 ชนิดนี้ในแหล่งน้ำธรรมชาติ ประชาชนสามารถนำไปบริโภคหรือจำหน่ายได้แต่ต้องทำให้สัตว์น้ำตายก่อนนำไปจำหน่าย

กรณีสัตว์น้ำจากธรรมชาติทั้ง 13 ชนิดนี้หลุดรอดเข้าบ่อไม่เพาะเลี้ยงของเกษตรกรโดยไม่เจตนา เกษตรกรสามารถนำไปบริโภคหรือจำหน่ายได้ แต่ต้องทำให้ปลาตายก่อนนำไปจำหน่าย

ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา หรือกรณีจำเป็นอื่นใด หากต้องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั้ง 13 ชนิดไว้เพื่อศึกษาวิจัยและประโยชน์ทางราชการ ให้แจ้งขออนุญาตกรมประมง

ห้ามผู้ใดปล่อยสัตว์น้ำทั้ง 13 ชนิดลงในแหล่งน้ำธรรมชาติโดยเด็ดขาด เนื่องจากมีความผิดตามมาตรา 144 แห่ง พ.ร.ก.การประมง 2558...ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน

หนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ในกรณีนำสัตว์น้ำไปปล่อยในที่จับ

สัตว์น้ำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองล้านบาท หรือ

ทั้งจำทั้งปรับ

สัตว์น้ำดัดแปลงพันธุกรรมปลาเสือเขมรรูป



นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า การออกประกาศฉบับนี้ ถือเป็นอีกแนวทางช่วยลดปัญหาสัตว์น้ำต่างถิ่นที่หลุดรอดเข้ามาแพร่พันธุ์และสร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรไทย

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน หากท่านเลี้ยงสัตว์น้ำต่างถิ่น และไม่ต้องการที่จะเลี้ยงอีกต่อไปแล้วให้นำไปปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณะ ขอให้ท่านนำสัตว์น้ำเหล่านั้นมามอบให้กับทางกรมประมง หรือสำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ใกล้บ้านท่าน เพื่อป้องกันไม่ให้อัตว์น้ำต่างถิ่นเกิดการหลุดรอดลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ สร้างความเสียหายให้กับระบบนิเวศแหล่งน้ำของประเทศในระยะยาว.

ชาติชาย ศิริพัฒน์



“พาดิษฐ์” ชุกลยทุท “ตลาดนำการผลิต” ดันส่งออกข้าวครึ่งปีหลัง-ชิงตลาดคืนจากคู่แข่ง

สถานการณ์การส่งออกข้าวไทยในช่วง 5 เดือนของปี 2564 (ม.ค.-พ.ค.) มีปริมาณ 1.78 ล้านตัน มูลค่า 34,392 ล้านบาท ปริมาณลดลง 31.01% และมูลค่าลดลง 36.57% โดยมีปัจจัยสำคัญมาจากราคาข้าวไทยแพง เมื่อเทียบกับคู่แข่ง เช่น อินเดีย ปากีสถานและเวียดนาม ค่าเงินบาทที่แข็งค่าในช่วงต้นปีระหว่าง 29-85-30 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ยิ่งทำให้กระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน และไทยไม่มีพันธุ์ข้าวที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด โดยเฉพาะข้าวพื้นนุ่ม ที่ตลาดต่างประเทศต้องการ ทั้งจีน ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย แต่เวียดนาม ซึ่งเป็นคู่แข่งของไทย มีการพัฒนาข้าวพื้นนุ่มต่อเนื่อง และปัจจุบันมีข้าวขาวพื้นนุ่มออกสู่ตลาดในระดับราคาที่ไม่สูงมาก ทำให้แย่งชิงส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยในตลาดสำคัญอย่างมาเลเซียและฟิลิปปินส์ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ การส่งออกข้าวไทยยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะปัญหาด้านต้นทุนการขนส่งสินค้า ที่ทั่วโลกประสบปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ และค่าระวางเรือที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยข้อมูลจากสมาพันธ์สินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ระบุว่า ต้นทุนค่าขนส่งเพิ่มขึ้นถึง 300% โดยเส้นทางเดินเรือไปสหรัฐฯ มีค่าระวางเรือ 5,600-7,000 เหรียญสหรัฐ (ฝั่งตะวันตก) และ 8,800-11,000 เหรียญสหรัฐ (ฝั่งตะวันออก) เส้นทางยุโรปและแอฟริกา ก็ปรับตัวสูงขึ้น 5,425-10,750 เหรียญสหรัฐ และ 3,550-6,100 เหรียญสหรัฐตามลำดับ

ทั้งนี้ ปัญหาต้นทุนค่าขนส่งสินค้าทางเรือที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์เช่นนี้ เป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อปัจจัยต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2563 เช่น ความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้น การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ความแออัดของท่าเรือที่เปิดทำการ จำนวนเรือ รวมไปถึงจำนวนพนักงานที่ยังมีจำกัด โดยปัจจัยดังกล่าวล้วนส่งผลให้ศักยภาพในการขนส่งทางเรือลดลงและค่าบริการปรับตัวสูงขึ้นในทุกเส้นทาง

ไม่เพียงแค่นั้น ผลจากการที่ฟิลิปปินส์ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการนำเข้าข้าว ในปี 2562 โดยประกาศใช้กฎหมายการเปิดเสรีนำเข้าข้าว (Rice Tariffication Law) ซึ่งได้ยกเลิกการใช้นโยบายการจำกัดการนำเข้าข้าวเชิงปริมาณ (Quantitative Restriction : QR) และยุติการดำเนินงานของสำนักงานอาหารแห่งชาติ (National Food Authority : NFA) ในฐานะผู้นำเข้าข้าวรายเดียวของฟิลิปปินส์ ทำให้การซื้อขายข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) กับ NFA ซึ่งเคยเป็นหนึ่งในช่องทางการขายข้าวหลักของไทยกับฟิลิปปินส์ถูกยกเลิกตามกฎหมายฉบับดังกล่าว ทำให้ตลาดข้าวมี



การแข่งขันมากขึ้น ผู้นำเข้าสามารถนำเข้าข้าวจากแหล่งต่างๆ ได้ โดยที่ราคาเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวของฟิลิปปินส์ เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่บริโภคข้าวในตลาดระดับล่าง-กลาง ซึ่งบริโภคข้าวขาวเป็นหลัก ส่งผลให้ผู้นำเข้าเลือกซื้อข้าวจากแหล่งอื่นที่มีราคาถูกกว่าข้าวไทย เช่น อินเดียและเวียดนาม โดยจะเห็นได้จากการนำเข้าข้าวจากไทยในปี 2563 ปริมาณ 76,733 ตัน ลดลงกว่า 78.10% จากปี 2562 ซึ่งมีปริมาณ 350,349 ตัน และส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยลดลงจาก 12.66% ในปี 2562 เหลือเพียง 3.68% ในปี 2563 ในขณะที่ส่วนแบ่งตลาดข้าวเวียดนามและอินเดียเพิ่มขึ้นจาก 73.13% เป็น 85.76% และจาก 0.49% เป็น 1.12% ตามลำดับ

อีกด้าน จีนซึ่งเคยเป็นผู้นำเข้าหลัก มีปริมาณการนำเข้าเฉลี่ยปีละ 3.2 ล้านตัน ได้เปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ส่งออกข้าว หลังจากที่บ้านจีนผลิตข้าวได้มากเป็นอันดับ 1 ของโลก และมีสต็อกข้าวสารกว่า 115 ล้านตัน ซึ่งจีนได้ทยอยระบายข้าวออกสู่ตลาด โดยเฉพาะภูมิภาคแอฟริกา ซึ่งเป็นตลาดข้าวหนึ่งและข้าวขาวหลักของไทย

ขณะที่อินเดีย ก็ผลิตข้าวได้จำนวนมาก โดยเฉพาะปลูกข้าวได้ผลผลิตมากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากจีน ในปี 2564 คาดว่าอินเดียจะมีปริมาณผลผลิตข้าวมากถึง 121 ล้านตัน ประกอบกับต้นทุนการผลิตที่ต่ำ ส่งผลให้อินเดียสามารถส่งออกข้าวในระดับราคาที่ถูกลงกว่าคู่แข่งค่อนข้างมาก จึงเป็นที่ต้องการของประเทศผู้นำเข้าข้าวในตลาดทั่วไป (Mass Market) โดยเฉพาะอินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งข้าวจากอินเดียสามารถเข้าไปชิงส่วนแบ่งตลาดจากไทยและเวียดนามได้มากขึ้น

ส่วนเวียดนามซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญของไทย ยังได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากข้อตกลงทางการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป (European Union-Vietnam Free Trade Agreement : EVFTA) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ส.ค.2563 โดยเวียดนามได้รับจัดสรรโควตาข้าวภายใต้ความตกลงดังกล่าวปริมาณ 80,000 ตัน และยังได้รับสิทธิพิเศษภายใต้ความตกลงการค้าเสรีกับสหราชอาณาจักร (The UK-Vietnam Free Trade Agreement : UKVFTA) โดยได้รับจัดสรรโควตาข้าวปริมาณ 13,358 ตัน ซึ่งมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 พ.ค.2564 ทั้งนี้ สิทธิพิเศษภายใต้ความ

ตกลงฯ ดังกล่าว จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของข้าวเวียดนามในตลาดสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรได้มากขึ้น

แนวโน้มการส่งออกครึ่งปีหลัง 64

นายเกียรติ ธิโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา ไทยส่งออกข้าวได้ 1.78 ล้านตัน หรือเดือนละประมาณ 3.56 แสนตัน โดยคาดว่าจะการส่งออกข้าวไทยในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คาดว่าไทยอาจส่งออกข้าวได้เดือนละประมาณ 4-5 แสนตัน และปริมาณการส่งออกรวมทั้งปีจะอยู่ที่ประมาณ 4-4.5 ล้านตัน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการที่เงินบาทอ่อนค่า โดยอยู่ในกรอบ 31.10-31.25 บาทต่อเหรียญสหรัฐ จาก 29.85-30.00 บาทต่อเหรียญสหรัฐในช่วงต้นปี หากอ่อนค่าต่อเนื่อง ก็จะทำให้ข้าวไทยแข่งขันได้ดีขึ้น

ทั้งนี้ ปริมาณผลผลิตข้าวปี 2563/64 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดว่าจะมีปริมาณ 29.55 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.49% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีปริมาณ 28.28 ล้านตัน และราคาปรับลดลงในระดับที่แข่งขันได้ ทำให้ได้รับความสนใจจากผู้นำเข้าใน

อาเซียน เช่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ รวมถึงตลาดในภูมิภาคแอฟริกา ส่วนผู้นำเข้าหลักอย่างสหรัฐฯ แอฟริกาใต้ จีน ญี่ปุ่น แคนาดา และเบเนน ยังคงเชื่อมั่นในคุณภาพข้าวไทย และนำเข้าข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง

ปัญหาขาดตู้คอนเทนเนอร์คลี่คลาย

นายเกียรติกล่าวว่า ปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และค่าระวางเรือสูง ซึ่งเคยเป็นปัญหาได้เริ่มคลี่คลาย ตามการคลี่คลายของการระบาดของโควิด-19 เนื่องจากหลายประเทศ โดยเฉพาะยุโรปและสหรัฐฯ ได้ฉีดวัคซีนให้กับประชากรส่วนใหญ่ของประเทศและผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ทำให้ธุรกิจต่างๆ เริ่มกลับมาเปิดทำการและเศรษฐกิจจะเริ่มปรับตัวสู่ภาวะปกติมากขึ้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลให้ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ที่มีอยู่ทั่วโลกเริ่มกลับมาหมุนเวียนในระบบการค้าได้ใกล้เคียงกับความต้องการใช้

ขณะที่จีน ซึ่งเป็นผู้ผลิตตู้คอนเทนเนอร์รายใหญ่ ยังประกาศจะผลิตตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มกว่า 300,000 ตู้ เพื่อรองรับความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับสายการบินเรือจะเริ่มกลับมาให้บริการตามปกติมากขึ้น ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาค่าระวางเรือสูงได้ และส่งผลทำให้ในช่วงครึ่งปีหลัง ไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมา

ลุยขายข้าวจีทูจีได้เพิ่มขึ้น

สำหรับแผนการทำตลาดส่งออกข้าวในช่วงครึ่งปีหลัง นายเกียรติกล่าวว่า กรมฯ จะเดินหน้าผลักดันการซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ให้ได้เพิ่มขึ้น ตามนโยบายที่ได้รับจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการซื้อขายข้าวกับอินโดนีเซียและบังกลาเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้ซื้อ-ขายข้าวระหว่างกันปีละ 1 ล้านตัน ซึ่งหากประเทศดังกล่าวประสงค์จะซื้อข้าวจากไทยภายใต้ MOU ก็จะส่งผลให้ปริมาณการส่งออกข้าวไทยในปี 2564 เพิ่มขึ้น รวมทั้งสัญญาจีทูจีกับ COFCO Corporation ของรัฐบาลจีนที่เหลือข้าว ซึ่งต้องส่งมอบอีกประมาณ 2.8 แสนตัน ก็จะเร่งผลักดันให้มีการซื้อให้ครบตามสัญญาต่อไป

ท่าตลาด-เปิดตลาดผ่านช่องทางออนไลน์

นายเกียรติกล่าวอีกว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 หลายประเทศได้ประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ ส่งผลให้กรมฯ ไม่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดข้าวไทยได้ตามปกติ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมตลาดและประชาสัมพันธ์ข้าวไทยจากออฟไลน์ให้เป็นรูปแบบออนไลน์มากขึ้น โดยเน้นการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้าวไทยภายใต้แนวคิด "Think Rice Think Thailand" หรือ "เมื่อคิดถึงข้าว ให้คิดถึงไทย" เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการบริโภคข้าวไทยเพิ่มขึ้น โดยได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลาย

เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียที่เข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง เช่น โครงการจัดประกวดเมนูข้าวไทย "Thai Rice...My Menu" โดยประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มผู้บริโภคในต่างประเทศเข้าร่วมการประกวดผ่านการส่งคลิปทำอาหารจากข้าวไทย โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัล Gift Voucher จากร้านอาหารไทยในต่างประเทศ

นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้จัดการประชุมหารือผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับประเทศคู่ค้าสำคัญ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ตลาดข้าว รวมทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้าในศักยภาพการเป็นผู้ส่งออกข้าวคุณภาพของไทย โดยในช่วงเดือน มี.ค.-พ.ค.2564 ที่ผ่านมา ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศและสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย จัดประชุมหารือกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศคู่ค้าสำคัญไปแล้วหลายประเทศ

ยกตัวอย่างเช่น อิรัก ได้หารือกับกระทรวงการค้าสาธารณรัฐอิรัก เกี่ยวกับความคืบหน้าร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการซื้อขายข้าวระหว่างกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการค้าอิรัก ซึ่งนับว่าเป็นสัญญาณที่ดีในการฟื้นฟูตลาดข้าวไทยในอิรัก ซึ่งเคยเป็นหนึ่งในตลาดส่งออกข้าวที่สำคัญของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลาง

ฮ่องกง ได้หารือกับสมาคมผู้นำเข้าข้าวฮ่องกง โดยบรรยากาศการหารือเป็นไปด้วยความชื่นมื่น เนื่องจากทั้งสองฝ่ายเป็นคู่ค้ากันมาอย่างยาวนาน โดยมีการแลกเปลี่ยนสถานการณ์ตลาดข้าว และปัญหา อุปสรรคในการค้าข้าวระหว่างกัน และในโอกาสนี้ ฝ่ายไทยได้ประชาสัมพันธ์เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย ภาษาจีน กวางตุ้งที่ได้รับอนุมัติการจดทะเบียนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงเมื่อเดือนเม.ย.2564 ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นในคุณภาพข้าวหอมมะลิไทย ซึ่งเป็นข้าวเกรดพรีเมียมที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในกลุ่มผู้บริโภคในฮ่องกง

ฟิลิปปินส์ ได้หารือกับผู้ประกอบการค้าข้าวฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ไทยได้พบปะหารือกับผู้นำเข้าข้าวเอกชนของฟิลิปปินส์ หลังจากทีรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ยกเลิกนโยบายการจำกัดการนำเข้าข้าวและอนุญาตให้เอกชนสามารถนำเข้าข้าวได้อย่างเสรี โดยมีผู้ประกอบการค้าข้าวฟิลิปปินส์ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมหรือในครั้งนั้นกว่า 20 ราย ประกอบด้วย ผู้นำเข้า ผู้ประกอบการห้างค้าปลีก และตัวแทนผู้กระจายสินค้า ซึ่งฝ่ายฟิลิปปินส์ได้เสนอให้ไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดข้าวไทยในฟิลิปปินส์ เช่น การจัดกิจกรรม In-store Promotion ในห้างสรรพสินค้าหรือห้างค้าปลีก โดยในช่วงแรกเสนอให้ลดราคาข้าวไทย เพื่อให้ผู้บริโภคฟิลิปปินส์ได้ลองชิมรสชาติข้าวไทยที่มีความหลากหลาย เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดให้สูงขึ้นต่อไป ทั้งนี้ ผู้ประกอบการค้าข้าวฟิลิปปินส์ยินดีที่จะร่วมมือกับรัฐบาลไทยและสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในตลาดฟิลิปปินส์ ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสอันดีสำหรับข้าวไทยที่จะรักษาและเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่และมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ กรมฯ ยังมีแผนที่จะหารือกับผู้นำเข้าข้าวของประเทศคู่ค้าสำคัญอื่น ๆ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บังกลาเทศ และญี่ปุ่น เพื่อผลักดันและขยายตลาดส่งออกข้าวอย่างต่อเนื่อง

ขายข้าวตามกลยุทธ์ "ตลาดนำการผลิต"

นายกีรติกล่าวว่า กรมฯ ยังจะเร่งเดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2563-2567 ด้านการตลาดต่างประเทศ โดยใช้แนวคิด "ตลาดนำการผลิต" เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก โดยได้แบ่งกลุ่มข้าวไทยออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละตลาด ได้แก่ ตลาดพรีเมียม ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิไทย และข้าวหอมไทย โดยมุ่งเน้นตลาดกำลังซื้อสูง ซึ่งให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้ามากกว่าปัจจัยด้านราคา เช่น สหรัฐฯ จีน แคนาดา ฮ่องกง และสิงคโปร์

ตลาดทั่วไป ประกอบด้วย ข้าวขาวพื้นแข็ง ข้าวขาวพื้นนุ่ม และข้าวเหนียว โดยมุ่งเน้นตลาดที่บริโภคข้าวเป็นหลักและเน้นการซื้อปริมาณมาก โดยคำนึงถึงปัจจัยด้าน

ราคาเป็นหลัก เช่น บังกลาเทศ อิรัก อินโดนีเซีย และภูมิภาคแอฟริกา เช่น อังโกลา โมซัมบิก แคเมอรูน และแอฟริกาใต้

ตลาดเฉพาะ ประกอบด้วย ข้าวเหนียว และข้าวสี ข้าวคุณภาพพิเศษ โดยเน้นเจาะกลุ่มตลาดกำลังซื้อสูง ซึ่งผู้บริโภคมีแนวโน้มรักสุขภาพเพิ่มขึ้น เช่น สหรัฐฯ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ฮ่องกง และแคนาดา

มั่นใจส่งออกฟื้น-ทวงตลาดข้าวคืน

นายกรัตติกกล่าวว่ หลังจากที่กรมฯ ได้เร่งดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวไทยด้านการตลาดต่างประเทศ ภายใต้นโยบาย "ตลาดนำการผลิต" มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ คือ การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานข้าวไทย มีเป้าหมายให้ข้าวไทยเป็นหนึ่งในด้านคุณภาพและมาตรฐาน โดยกรมฯ ได้มีการจัดทำมาตรฐานข้าวไทยเพื่อการส่งออกสำหรับข้าว (ข้าวเจ้า และข้าวเหนียว) ข้าวหอมไทย ข้าวหอมมะลิไทย และข้าวสีไทย และปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำมาตรฐานสินค้าข้าวนุ่ม เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด รวมถึงดำเนินการยกระดับและอำนวยความสะดวกด้านมาตรฐานการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยด้วยการปรับปรุงข้อบังคับกรมการค้าต่างประเทศว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการค้าในปัจจุบัน

นอกจากนี้ กรมฯ จะเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อพัฒนาและเพิ่มหน่วยตรวจสอบเอกลักษณ์พันธุกรรม (DNA) ข้าวหอมมะลิไทย ซึ่งจะเป็นโอกาสในการยกระดับศักยภาพการตรวจสอบสินค้ามาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานข้าวไทยให้กับผู้ซื้อทั่วโลก และยิ่งจะเร่งการจดทะเบียนและต่ออายุเครื่องหมายการค้าข้าวหอมมะลิไทย โดยปัจจุบัน กรมฯ ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าข้าวหอมมะลิไทยในประเทศคู่ค้าแล้ว 48 ประเทศ รวมทั้งได้จดทะเบียนเป็นภาษาจีน (กวางตุ้ง) ในฮ่องกง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของข้าวหอมมะลิไทยในกลุ่มผู้บริโภคในต่างประเทศ

"กรมฯ มั่นใจว่า ผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ และค่าระวางที่สูงขึ้นเบาบางลง การมีกลยุทธ์ในการทำตลาดที่ชัดเจน เพื่อกระตุ้นการบริโภค การเพิ่มช่องทางการเปิดตลาดข้าวไทยผ่านทางออนไลน์ การผลักดันกลยุทธ์ตลาดนำการผลิต ที่มุ่งขายข้าวให้เหมาะสมกับแต่ละตลาด และการเดินหน้านำสร้างมาตรฐานให้กับข้าวไทย จะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มยอดการส่งออกข้าวไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้ และทวงคืนตลาดข้าวไทยที่เคยเสียไปให้กับคู่แข่งกลับคืนมาได้" นายกรัตติกกล่าว

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/เศรษฐกิจภูมิภาค
วันที่: จันทร์ 12 - พุธ 14 กรกฎาคม 2564
ปีที่: 44 ฉบับที่: 5374
Col.Inch: 7.92 Ad Value: 10,692
คอลัมน์: ข่าวสั้น: นครสวรรค์หนุนปลูกสมุนไพร

หน้า: 16(ล่างขวา)
PRValue (x3): 32,076

คลิป: สีสี่

ข่าวสั้น

นครสวรรค์หนุนปลูกสมุนไพร

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้สมุนไพรไทยฟ้าทะลายโจรได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และขาดตลาด ซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกรหันมาปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจรมากขึ้น โดยใช้ระบบสหกรณ์ สำหรับการส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจรมีสมาชิกเข้าร่วม 27 ราย พื้นที่ปลูกใน ต.บ้านแดน 7 ไร่ และ ต.บึงปลาทุ 7 ไร่ เนื่องจากเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยและมีความต้องการของตลาดสูง สหกรณ์จึงทำหน้าที่รวบรวมและแปรรูป โดยจัดสรรแปลงสหกรณ์ ควบคุมการปลูกแบบอินทรีย์



หนูนตอยอด"สวนอินทผลัมGA1เงินล้าน" ผู้ว่าหวังปั้นชุมชนท่องเที่ยวพรหมพิราม

พิษณุโลก - กรณีศึกษา "อินทผลัมเงินล้าน-สวนแสงจันทร์ฟาร์ม" ลุงตู้เผยพื้นที่ทำสวนใหญ่ปี 54 ปลูกมะขามไม่คุ้ม พอลองกิน-ลองเพาะอินทผลัมแทน 2-3 ปีเห็นช่อ-เก็บขายได้ ก่อนพัฒนาต่อจนผ่าน GAP ชาวสวนร่วมเครือข่ายเปิดศูนย์เรียนรู้-ท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่อ

นายธเนชย์ จิตวิเศษ ผู้อำนวยการจังหวัดพิษณุโลก นายสมศักดิ์ ชุ่มแจ่ม นายอำเภอพรหมพิราม นางศศิวิทย์ ศรีพรหม นายกสภาท่องเที่ยวอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก/นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกสมาคมฯ ได้เยี่ยมชม-เปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้การปลูกอินทผลัมนอกถิ่น "สวนแสงจันทร์ฟาร์ม" หมู่ที่ 1 ต.หอกกลอง อ.พรหมพิราม อีกหนึ่งความสำเร็จชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุดล้ำปีตาปีนี้

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ทดลองลงมือทำสมูท้ออินทผลัม ใช้สัดส่วนอินทผลัมสายพันธุ์บาร์บี้ ผสมกับนมพร้อมมันเนยและเกลือ ทำการปั่นจนเนื้อละเอียด เทใส่แก้วพร้อมดื่มเป็นเครื่องดื่มสุขภาพ จากคุณสมบัติผลไม้มหัศจรรย์ไม่มีคอเลสเตอรอล, ไขมันต่ำ, วิตามินสูง ฯลฯ

นายธเนชย์ จิตวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า เป็นเรื่องที่พิษณุโลกมีสวนอินทผลัมครบวงจรและมีคนที่มีความรู้ ความสามารถเชี่ยวชาญสามารถสอนเทคนิคการปลูกอินทผลัมให้เป็นอาชีพได้ และหากพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกอีกแห่งก็จะช่วยสร้างรายได้ดีถึงเม็ดเงินเข้าจังหวัดได้

ด้านนางศศิวิทย์ ศรีพรหม ประธานสภาท่องเที่ยวอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก / นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า สมาคมฯ สนับสนุนให้ "สวนอินทผลัมสวนแสงจันทร์ฟาร์ม บ้านหอกกลอง" เป็นแหล่งท่องเที่ยวคู่กับเมืองพิษณุโลก เพราะอยู่ไม่ไกลจากเขต อ.เมืองพิษณุโลก เพียงแค่ประมาณ 10 กม.เท่านั้น สอดคล้องกับนโยบายของสมาคมที่สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

นายสมชาย แสงจันทร์ หรือลุงตู้ เจ้าของสวนแสงจันทร์ฟาร์ม ที่ลงทุนปลูกอินทผลัมกว่า 20 สายพันธุ์ บนเนื้อที่ราว 22 ไร่ เล่าว่า เดิมทีเป็นสวนร้างกระทั่งปี 54 มีนักท่องเที่ยวที่พิษณุโลกด้วย จากนั้นก็ปลูกมะขามฝักใหญ่ มีผลผลิตออกมาไม่คุ้มกับรายได้ ทั้งยังประสบปัญหาศัตรูพืชและเชื้อรา กระทั่ง 8 ปีที่ผ่านมามีโอกาสได้รับประทานผลอินทผลัมและทดลองเพาะเมล็ดปลูก ปรากฏว่าต้นโตและสามารถให้ผลผลิตออกสู่มาเป็นช่อได้

นับจากนั้นจึงสั่งต้นพันธุ์ที่เพาะจากเนื้อเยื่อจากประเทศคูเวต สายพันธุ์บาเซีย มาปลูกได้ 2-3 ปี ก็ออกผลผลิต และประสบความสำเร็จถึงวันนี้ มีพื้นที่ปลูก 22 ไร่ มีต้นอินทผลัม 333 ต้น เป็นตัวเมีย 290 ต้น ตัวผู้ 43 ต้น รวมทั้งมีเครือข่ายเกษตรกรอีกร่วม 50 ไร่

"เม็ดเงินที่ลงทุนไปนั้นประเมินไม่ได้ ลงทุนไปเรื่อยๆ ถึงระดับล้านบาท แต่ก็คุ้มค่า เนื่องจากได้ผลผลิตปีละหลักล้านบาททุกปี และจริงๆ แล้วปลูกอินทผลัมประมาณ 3 ปีก็ให้ผลผลิตแล้ว เพียงแต่การดูแลอินทผลัมนั้นต้องใส่ใจและต้องเรียนรู้ จึงไม่ใช่สารเคมีใดๆ"

ส่วนสาเหตุที่ทำให้ราคาผลผลิตอินทผลัมยืนอยู่ในระดับราคา 400 บาทขึ้นไปจากอะไรนั้น นายสมชายบอกว่า ไม่มีใครบังคับให้ขายต่ำกว่า 400 บาท ปล่อยราคาเสรี ซึ่งจริงๆ ราคาต่ำกว่า 400 บาทก็มิได้เห็น เนื่องจากคุณภาพไม่ดี ลูกเล็ก ไม่หวาน ไม่สมบูรณ์ ราคาสูงถึง 2,000-3,000 บาทต่อโลกรัมก็มีเช่นกัน แต่อินทผลัมที่สวนแสงจันทร์ฟาร์มกำหนดราคาสูงสุด (หน้าสวน) สายพันธุ์บาร์บี้ เพียง 1,000 บาทเท่านั้น ต่ำสุดคือสายพันธุ์บาร์บี้ 400 บาทต่อโลกรัม

ทั้งนี้ "สวนอินทผลัมแสงจันทร์ฟาร์ม" ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP พัฒนาไปสู่เกษตรอัจฉริยะ พร้อมจะถ่ายทอดความรู้ในการปลูกแก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งต้นอินทผลัมเป็นพืชตระกูลปาล์ม มีหลายสายพันธุ์ เติบโตได้ดีในเขตร้อนและแห้งแล้ง ถือเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ทำให้เกิดกระแสรักสุขภาพ ผู้บริโภคนิยมหาซื้อรับประทาน อีกทั้งเจ้าของสวนยังมีน้อยราย ตลาดที่รับซื้อส่วนใหญ่จะเป็น "ตลาดบน" ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชม เลือกซื้ออินทผลัมหรือเรียนรู้วิธีปลูกได้ที่สวนอินทผลัมแสงจันทร์ฟาร์ม บ้านหอกกลอง ต.หอกกลอง อ.พรหมพิราม ติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 08-0061-6655.

รัฐบาลเร่งหนุนปลูก-ผลิตฟ้าทะลายโจร

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. น.ส.พัชรินทร์ ชำศิริพงษ์ ส.ส.กทม. และโฆษกพรรคพลังประชาชน กล่าวที่รัฐสภาว่า รัฐบาลเห็นหน่วยงานภาครัฐและประชาชนตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการใช้สมุนไพรไทย “ฟ้าทะลายโจร” มาเป็นยาทางเลือกเพื่อรักษาโรคโควิด-19 มากขึ้น จนทำให้ขณะนี้ปริมาณฟ้าทะลายโจรเริ่มที่จะขาดตลาด ตนจึงอยากให้ผู้ประกอบการรวมถึงเกษตรกรผู้ปลูกฟ้าทะลายโจร ช่วยเร่งการผลิตให้มากขึ้น และขอให้ภาครัฐสนับสนุนการเพาะปลูกโดยเฉพาะด้านการให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ อีกทั้งยังต้องคงไว้ซึ่งคุณภาพในการคัดสรรวัตถุดิบ และกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน ขณะเดียวกันก็ขอให้มีการศึกษาวิจัยฟ้าทะลายโจรให้มีความกว้างขวางและหลากหลายมากขึ้น เพราะสรรพคุณของฟ้าทะลายโจรที่มีผลงานวิจัยรองรับในขณะนี้ คือ ยับยั้งการเติบโตของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนั้นในภาวะที่มียาอย่างจำกัด ขอให้ใช้ยาในกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ที่อยู่ใกล้ชิด ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความจำเป็น.

'ฟอเมืองสุราษฎร์' เตรียมแผนระบายผลไม้

นายวิฑูรย์ จินโต ผวจ.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และป้องกันจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเงาะโรงเรียนนาสาร (แปลงใหญ่โรงเรียนนาสาร) หมู่ 4 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร เพื่อตรวจเยี่ยมชมการจัดการผลไม้ โดยเฉพาะเงาะและทุเรียนที่จะออกสู่ท้องตลาดในเดือน ก.ค.นี้ โดยเกษตรกร

ทุเรียนอ่อนออกมาจำหน่าย อีกทั้งเกษตรกรผู้ปลูกเงาะทุเรียนจะต้องทำผลผลิตให้ออกมา



อ.บ้านนาสาร รายงานว่า บ้านนาสารมีพื้นที่ปลูกเงาะ 21,126 ไร่ คาดมีผลผลิตประมาณ 30,000 ตัน พื้นที่ปลูกทุเรียน 10,577 ไร่ คาดมีผลผลิต 5,522 ตัน ซึ่งมากกว่าผลผลิตของปีที่ผ่านมา

นายวิฑูรย์ กล่าวว่า ได้ประกาศขอความร่วมมือเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้จำหน่ายทุเรียน ไม่ซื้อขายทุเรียนอ่อนมาตั้งแต่ปี 60 โดยประกาศฉบับดังกล่าวได้กำหนดค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียนแต่ละพันธุ์ไว้แล้ว จึงขอให้เจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายปกครองและเกษตรอำเภอจับกุมดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดกับผู้ที่ตัด



อย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย จ.สุราษฎร์ธานี จึงมีคำสั่งเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในห้วงฤดูผลไม้เกี่ยวเกี่ยวผลไม้เฉพาะพื้นที่ อ.บ้านนาสาร โดยกำหนดให้กลุ่มพ่อค้า ผู้รับซื้อ ผู้ประกอบการ ผู้รับจ้าง แรงงานเกี่ยวเกี่ยวผลไม้ และผู้ติดตามที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จะต้องเข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางและนำผลการตรวจมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วยและ

เมื่อเดินทางเข้ามาในพื้นที่แล้ว จะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดกำหนดโดยเคร่งครัด

นายสุวิทย์ คงปาน ประธานแปลงใหญ่เงาะโรงเรียน ต.เพิ่มพูนทรัพย์ กล่าวว่า ผลผลิตเงาะโรงเรียนนาสารปีนี้มีมากกว่าของปีที่แล้วเป็นจำนวนมาก ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งในและต่างประเทศยังไม่คลี่คลาย จึงเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อ การส่งออกเงาะโรงเรียนนาสารได้ จึงขอให้หน่วยงานภาครัฐให้การช่วยเหลือในการพยุ



ราคาและกระจายสินค้าออกสู่ท้องตลาดให้กับ
เกษตรกรด้วย

ด้านนายวิชรินทร์ เพชรเมือง ประธาน
แปลงใหญ่ทุเรียน ด.เพิ่มพูนทรัพย์ กล่าวว่า
ผลผลิตทุเรียนในพื้นที่อำเภอบ้านนาสารปีนี้
ซึ่งคาดว่าจะมีประมาณ 5,500 ตัน ไม่น่าจะส่ง
ผลกระทบต่อในเรื่องราคามากนัก เนื่องจากยังมีพ่อค้ามาติดต่อขอซื้อเป็นจำนวนมาก แต่
มีความกังวลเรื่องการตัดทุเรียนอ่อนออกมา
จำหน่าย ซึ่งจะทำให้พ่อค้ากดราคาเกษตรกรได้
จึงขอให้จังหวัดกดขันและจับกุมผู้ที่กระทำ
ผิดมาดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดด้วย.

อรุณี วิทิพย์รอด/รายงาน



● ช่วยเกษตรกร...นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ พร้อมด้วย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ นายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายสุทัศน์ เงินหมื่น ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี 2 และมอบเช็คชำระหนี้และมอบโฉนดที่ดินของกองทุนฟื้นฟู เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ให้แก่เกษตรกร จ.อำนาจเจริญ และจ.โสธร ที่ศูนย์เรียนรู้ตักกอินทรีย์ธรรมเกษตรไร้อุตฯวันออร์แกนิกฟาร์ม จ.อำนาจเจริญ

ทุเรียนใต้ร่วงเหลือโลละ 100 ลังจิ้นฉวยจ้งหะกตราคาซื้อ

ส่งออกทุเรียนใต้ไม่สดใส ราคาหน้าสวนร่วงหนักจาก 150 บาทต่อ กก. ลงมาอยู่ที่ 100-110 บาท เผยปัญหาหลัก “ทุเรียนอ่อน-สวนไร้ GAP-ด้านจีนตรวจโควิดเข้ม” ส่งผลกระทบต่อสินค้าถึงปลายทาง-จิ้นกตราคา ผู้ส่งออกอ่วม หากพบปนเปื้อนต้องทำลายยกตู้ จั๋วจิ้นฉวยจ้งหะกตราคา วัคซีนแรงงานก่อนช่วงพีคทุเรียน-มังคุด ก.ค.-ส.ค.

▶ ทุเรียนใต้

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า ขณะนี้สถานการณ์ราคาทุเรียนภาคใต้ (หน้าสวน) ลดลงอย่างรวดเร็ว จากช่วงต้นฤดูกาล (เดือนมิถุนายน) อยู่ที่ระดับราคา 150-160 บาทต่อกิโลกรัม ขณะนี้ราคาลดลงมาอยู่ที่ระดับ 100-110 บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้น เทียบกับทุเรียนภาคตะวันออกเปิดฤดูต้นเดือนเมษายน ราคาอยู่ที่ 170-180 บาทต่อกิโลกรัม และปรับตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ

5 ปมร้อนทุปราคาทุเรียนใต้

นางสาวณัฐสร้อย จันทพันธ์ ผู้จัดการบริษัท XY เทรคดิง จำกัด บริษัทส่งออกทุเรียน จ.ชุมพร เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ปีนี้ทุเรียนภาคใต้ราคาต่ำกว่าทุเรียนภาคตะวันออกตั้งแต่ต้นฤดู โดยเดือนมิถุนายนราคาทุเรียนภาคใต้อยู่ที่ 150-160 บาทต่อกิโลกรัม แต่เนื่องจากมีปัญหามากมาย ๆ ด้าน ทำให้ทางปลายทางหรือตลาดจีนปรับลดราคารับซื้อ ทำให้ระดับราคาขายหน้าสวนปรับลดลงมาต่อเนื่อง จนล่าสุดลดลงมาถึง 100-110 บาทต่อกิโลกรัม

ทั้งนี้ เนื่องจากพบปัญหาหลัก 5 ประเด็น 1) พบทุเรียนอ่อน ด้อยคุณภาพ เพราะลูกด้าเหมาสวนตัดทุกลูก ทั้งที่ทุเรียนหลายรุ่นสุกไม่พร้อมกัน 2) การตรวจเข้มโควิด-19 ที่ด่านไทยอึกวนรถขนส่งต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นเท่าตัวจาก 5-7 วัน เป็น 10-12 วัน ทำให้ผลผลิต

แตกเสียหาย มีเชื้อรา ไม่ได้คุณภาพ ต้องขายไปทำขนมกิโลกรัมละ 200-300 หยวน จากราคา 630-650 หยวน ทำให้ขาดทุนหนักกว่าเดิม

3) กรณีสวนทุเรียนภาคใต้ ได้ใบรับรองมาตรฐาน GAP น้อย ทำให้บางลังไม่รับซื้อ 4) จีนเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อน ความนิยมรับประทานทุเรียนน้อยลง เพราะมีผลไม้จีนออกมาในราคาถูก และมีผลไม้นำเข้าจากประเทศอื่น ๆ แข่งขัน และ 5) การเข้มงวดของรัฐบาลจีน กรณีตรวจพบสินค้าปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด-19 จะทำลายทั้งหมด ทำให้ผู้ประกอบการชะลอการซื้อทุเรียนจากสวน และเรียกร้องรัฐบาลจัดสรรวัคซีนมาฉีดให้แรงงานเก็บทุเรียนให้ทันเดือนกรกฎาคม เพราะทุเรียน รวมทั้งมังคุด จะเริ่มมีผลผลิตออกมากในเดือนสิงหาคม ซึ่งต้องใช้แรงงานเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวที่จะย้ายมาจากภาคตะวันออก

ส่งออกทุเรียนใต้ไม่สดใส

“ส่งออกทุเรียนเดือนมิถุนายน ราคาต้นทุเรียนที่เหมาสวน เบอร์ AB ตูละ 3 ล้าน บาทเศษ ราคาทุเรียน กก.ละ 135 บาท รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทำให้ต้นทุนอยู่ที่ 170 บาทต่อกิโลกรัม หรือ 833 หยวน แต่ตลาดปลายทางขายได้เพียงกิโลกรัมละ 650 หยวน โดยหนึ่งตู้คอนเทนเนอร์ขาดทุนเกือบ 700,000 บาท ทำให้ต่อมาราคาซื้อทุเรียนหน้าสวนลดลงเหลือ 105-110 บาท ต้นทุนอยู่ที่ตูละ 2 ล้านเศษ แต่ราคาปลายทางตลาดจิ้นยังไม่ดีนัก อย่างไรก็ตาม คาดว่าราคา

จะไม่ลงไปต่ำกว่า 100 บาทต่อ กก.” นางสาวณัฐสร้อยกล่าว

แหล่งข่าวจากผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนไปจีนรายหนึ่งกล่าวว่า เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมนี้ ด้านโมฮาน (Mohan) ได้แจ้งว่า รัฐบาลจีนประกาศว่า สินค้าที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ต้องถูกทำลายทั้งหมด ทำให้ผู้ประกอบการต้องแบกรับความสูญเสียตูละ 3-4 ล้านบาท ดังนั้นผู้ส่งออกต้องเข้มงวดมาตรการโควิด-19 ตั้งแต่ในสวน โรงคัดบรรจุภัณฑ์ และการขนส่งเพื่อฆ่าเชื้อที่ต้นทางก่อน ทำให้ตลาดส่งออกทุเรียนโดยภาพรวมกว่า 6 หมื่นล้านบาท อาจจะไม่สดใส เพราะตอนนี้การระบาดในภาคใต้หลายจังหวัดมีตัวเลขผู้ติดเชื้อสูง

ราคาดี 100-110 บาท/กก.

นายอรรถวิท เยี่ยมสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ศิริมงคล คอเปอเทกรู๊ป จำกัด จ.ชุมพร เปิดเผยกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ปัญหาราคาทุเรียนใต้ที่ลดลง จากช่วงเดือนมิถุนายนราคา 150-160 บาทต่อ กก. และขณะนี้ลงมาเหลือ 100-110 บาทนั้น

▶ ต่อจากหน้า 4

▶ ทุเรียนใต้

ส่วนปัญหาทุเรียนอ่อนเกิดขึ้นในช่วงแรกที่ทุเรียนราคาสูง 150 บาทต่อ กก. ก็เป็นการตัดเหมาสวน แต่ทางชมพรมีมาตรการเข้มงวด ทำให้ปัญหาลดลง โดยตอนนี้ราคาขายขยับขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ที่ 110-115 บาทต่อ กก.

อีกด้านหนึ่งราคาทุเรียนที่ลดลงในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ เพราะเป็นช่วงที่จีนเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อน และมีผลไม้จีนอื่น ๆ ของจีนออกมา เช่น ลิ้นจี่ แอปเปิ้ล แต่ทุเรียนทางใต้เป็นช่วงฤดูที่ยาวนานหลายเดือน ตั้งแต่มิถุนายน และปีนี้อาจยาวถึงเดือนตุลาคม ผลผลิตจะค่อย ๆ ททยออก

“นอกจากนี้ สวนทุเรียนใต้ยังมีปัญหาเรื่องใบรับรอง GAP เพราะจังหวัดชุมพร

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 12 - พุธ 14 กรกฎาคม 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 5374

หน้า: 1 (ล่าง), 4, 9

Col.Inch: 70.23

Ad Value: 94,810.50

PRValue (x3): 284,431.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ทูเรียนโตร่วงเหลือโลละ100 ลังเงินฉวยจังหวะกตราค่าซื้อ

เป็นศูนย์รวมจากหลายจังหวัด และ
เกษตรกรภาคใต้ส่วนใหญ่มีส่วนเป็นแปลง
เล็ก ๆ ไม่มีใบรับรอง GAP จะเป็นปัญหา
ที่มีบางล้งหยุดรับซื้อชั่วคราว และปัญหา
เรื่องระบบการขนส่งที่ด่านโหวออีกวน
แออัด ทำให้เสียเวลาเพิ่มขึ้นอีกเท่า
ตัว พอถึงตลาดปลายทาง ทูเรียนแตก
ราคาจะถูกกดลงมาก”

เร่งแก้ปัญหามาตรฐาน GAP

นายภานุศักดิ์ สายพานิช นายกสมาคม
ทูเรียนไทย ยอมรับกับ “ประชาชาติธุรกิจ”
ว่า ช่วงต้นฤดูกาลทูเรียนทางใต้รอยต่อ
ทูเรียนภาคตะวันออก พบว่ามีทูเรียนอ่อน
ออกไปส่วนหนึ่ง แม้จะเป็นส่วนน้อยทำให้
ปลายทางทำตลาดยาก ตอนนี้เพิ่มความ
เข้มงวด คาดว่าเดือนสิงหาคม-กันยายน
ราคาส่งออกจะดีขึ้น ถ้าปัญหาทูเรียนด้อย
คุณภาพหมดไป และระบบการขนส่งจะ
สะดวกขึ้น การเปิดด่านตงซิ่นที่จะช่วย
ลดความแออัดด่านโมฮาน โดยเฉพาะ
ด่านโหวออีกวนที่มีการนำเข้าสินค้าจาก
เวียดนามและสินค้าจากท่าเรือไฮฟอง

นายวิรัตน์ ธรรมบำรุง ผู้อำนวยการ
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7
(สวพ.7) กล่าวว่า ปัญหาทูเรียนอ่อน
มีจริง แต่ลดลงแล้ว โดย สวพ.7 ร่วมกับ
สมาคมชาวสวนผลไม้ จ.ชุมพร หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้คำแนะนำ และ
ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศใช้มาตรการ
จับกุมลงโทษส่วนใบรับรอง GAP ใน
พื้นที่ 8 จังหวัด คือ ชุมพร นครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี ระนอง กระบี่ พังงา ภูเก็ต
และประจวบคีรีขันธ์ ทูเรียนมีผู้ยื่นขอ
17,386 รายได้ออกใบรับรองไปแล้ว
16,781 รายหรือ 96% ส่วนโรงคัดบรรจุ
มีจำนวน 476 แห่ง ได้รับการรับรอง
GMP ทั้งหมด

ทั้งนี้ ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ช่วง
5 เดือนแรกปีนี้ ประเทศไทยมียอดส่งออก
ทูเรียนสดประมาณ 5.8 หมื่นล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 45.2% โดย
ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทยคาดว่าในปี 2564 มูลค่า
ส่งออกทูเรียนสดไทยจะสูงถึง 9 หมื่น
ล้านบาท (2,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)